

Số: /KCNĐN-ĐT  
V/v bổ sung sản phẩm của Công  
ty TNHH Nestlé Việt Nam

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam  
(Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai)

Ngày 10/3/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh dự án Công ty TNHH Nestlé Việt Nam với nội dung: Bổ sung mục tiêu “hạt trân châu (đóng gói và tiêu thụ)”.

Sau khi xem xét hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai có ý kiến như sau:

Tại văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, Công ty đề nghị được bổ sung mục tiêu sản xuất (đóng gói và tiêu thụ) hạt trân châu. Tuy nhiên, tại văn bản giải trình về quy trình sản xuất sản phẩm đề nghị bổ sung, Công ty giải trình sản phẩm của Công ty là cà phê hạt trân châu và trà hạt trân châu.

Như vậy, về sản phẩm dự kiến bổ sung có sự không thống nhất giữa các tài liệu. Đề nghị Công ty rà soát lại cho chính xác.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3273102906 chứng nhận thay đổi lần thứ hai mươi một ngày 09/8/2021 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đăng ký nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu: *Sản xuất, chế biến, đóng gói và tiêu thụ các loại thức uống dinh dưỡng, các sản phẩm ngũ cốc, các sản phẩm cà phê, các sản phẩm từ sữa, các loại nước hoa quả không ga, nước sốt và các chế phẩm làm nước sốt, gia vị và bột canh hỗn hợp các loại, mì ăn liền, trà hòa tan, bột kem thực vật các loại.*

- Trường hợp Công ty chỉ mua hạt trân châu về đóng gói và tiêu thụ thì không phải là mục tiêu sản xuất và không phù hợp quy định vì gia công đóng gói là hoạt động dịch vụ, Việt Nam chưa mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài đối với hoạt động này.

- Trường hợp sản phẩm bổ sung của Công ty là *cà phê + hạt trân châu* và *trà + hạt trân châu* như mô tả tại văn bản giải trình về sản phẩm thì các sản phẩm này thuộc nhóm các sản phẩm cà phê và trà hòa tan. Do đó, Công ty được quyền triển khai sản xuất mà không phải đăng ký bổ sung thành mục tiêu riêng.

Do sản phẩm của Công ty liên quan đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, do đó khi triển khai hoạt động này, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm để được hướng dẫn thủ tục có liên quan.

Thông báo đến Công ty biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu VT, QLĐT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Dương Thị Xuân Nương**